

ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๑๕๖๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต ๖ ตำบลช่วงเปา  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและ  
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เพื่อป้องกันและควบคุม  
จำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมาก่อน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
ได้แจ้งไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเพื่อซักซ้อม  
ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัด  
การศึกษาภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน  
การสอนโดยยึดแนวทางที่เคยดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด - ๑๙) โดยเลือกแนวทางและรูปแบบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของตนเอง ได้แก่

๑.๑ การจัดการเรียนการสอนทางไกล (On site) อาจใช้วิธีการสอนแบบปกติในชั้นเรียน  
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน (แบบสลับวันเรียน/แบบสลับวันคู่/วันคี่ /แบบสลับ  
วันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน) การจัดการเรียนการสอนแบบสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียน  
ทุกวัน การจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียน และแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น  
๒ กลุ่ม เป็นต้น

๑.๒ การจัดการศึกษารูปแบบทางไกล โดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบ On Line  
On - Demand On - Air หรือ On - Hand

๑.๓ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่าง  
On Line และ On - Demand การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่าง On Line และ On - Air  
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่าง On Line และ On - Hand การจัดการเรียนการสอนแบบผสม  
ระหว่าง On Demand และ On - Air การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่าง On - Demand และ  
On - Hand และอื่นๆ

๒. การกำหนดมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ ได้แก่ การมีมาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเสี่ยงและประวัติเสี่ยง การให้นักเรียน/บุคลากรและผู้เข้า  
มาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า การจัดเตรียมให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจล  
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร การเปิดประตู  
หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทและทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่างๆ การพิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียน  
เพื่อลดความแออัด และการเหลื่อมเวลาหรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลง เป็นต้น

/สำนักงาน....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเลือกรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของตนเอง ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรเมธ จันทบูรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๕๓๓๖ ๒๑๗๒ ต่อ ๑๗ โทรสาร. ๐๕๓-๓๗๓๕๕ ต่อ ๒๓

E-mail : [nitescmb@gmail.com](mailto:nitescmb@gmail.com)